

ไทย > อาศัยด้วยกัน > ชีวิตในเซนต์แกลเลิน > ระบบการเมือง

ระบบการเมือง

สวิตเซอร์แลนด์เป็นรัฐสหพันธรัฐ ซึ่งหมายความว่าอำนาจจะถูกกระจายไปทั่ว 3 ระดับของรัฐบาล มีรัฐบาลกลาง รัฐ และชุมชน รัฐบาลแต่ละระดับมีภารกิจของตัวเอง

ประชาธิปไตยทางตรงช่วยให้ประชากรมีเสียงในการตัดสินใจในทุกระดับการเมือง

สวิตเซอร์แลนด์อยู่ภายใต้การปกครองของ Bundesrat (๒ บุคคล: ผู้บริหารสูงสุดและอำนาจบริหารของสมาพันธรัฐที่มีสมาชิก 7 คน) นั่นคือสมาชิก 7 คนจากพรรคต่างๆ

สมาชิก Bundesrätinnen und Bundesräte (๒ สมาชิกสภาสหพันธรัฐ) ได้รับการเลือกตั้งจาก Bundesversammlung (๒ รัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐสวิส (ประกอบด้วยสภาแห่งชาติและสภาแห่งรัฐ)) ประกอบด้วยห้องขนาดใหญ่ และห้องเล็ก

Grand Chamber เป็น Nationalrat (๒ สภาแห่งชาติ: สภานิติบัญญัติที่มีสมาชิก 200 คน) ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน ห้องเล็ก ๆ คือ Ständerat (๒ คณะมนตรีแห่งรัฐ: สภานิติบัญญัติที่มีสมาชิก 46 คน) ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐ

ในรัฐเซนต์แกลเลินมีในระดับรัฐ:

- St.Galler Kantonsregierung (๒ รัฐบาลแคว้น: ผู้มีอำนาจขึ้นนำและอำนาจบริหารของรัฐเซนต์แกลเลินที่มีสมาชิก 7 คน) ที่มีสมาชิก 7 คน
- สภา St.Galler Kantonsrat (๒ สภารัฐมนตรี: รัฐสภาแห่งรัฐเซนต์แกลเลิน มีสมาชิก 120 คน) ที่มีสมาชิก 120 คน

การแบ่งแยกอำนาจ

อำนาจภายในรัฐบาล 3 ระดับแบ่งออกระหว่างหน่วยงานของรัฐ 3 แห่ง (ที่เรียกว่าการแบ่งแยกอำนาจ): รัฐสภา (สภานิติบัญญัติ) รัฐบาล (ฝ่ายบริหาร) และศาล (ตุลาการ) สิ่งเหล่านี้มีงานดังต่อไปนี้:

- รัฐสภาจัดทำและแก้ไขกฎหมาย
- รัฐบาลบังคับใช้กฎหมาย
- ศาลตัดสินว่าการใช้กฎหมายถูกต้องหรือไม่

การแบ่งแยกอำนาจช่วยให้มั่นใจได้ถึงการกระจายและควบคุมอำนาจที่ดีขึ้น

ในระดับรัฐบาลกลางมีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วย Nationalrat (๒ สภาแห่งชาติ: สภานิติบัญญัติที่มีสมาชิก 200 คน) และ Ständerat (๒ คณะมนตรีแห่งรัฐ: สภานิติบัญญัติที่มีสมาชิก 46 คน) (สภานิติบัญญัติ) ส Bundesrat (๒ บุคคล: ผู้บริหารสูงสุดและอำนาจบริหารของสมาพันธรัฐที่มีสมาชิก 7 คน) (ผู้บริหาร) และ Bundesgerichte (๒ อำนาจตุลาการสูงสุดในสวิตเซอร์แลนด์) (ตุลาการ)

ในรัฐเซนต์แกลเลิน อำนาจทั้ง 3 นี้เรียกว่า:

- สSt.Galler Kantonsrat (๒ สภารัฐมนตรี: รัฐสภาในระดับรัฐที่มีสมาชิก 120 คน) (สภานิติบัญญัติ)
- St.Galler Kantonsregierung (๒ รัฐบาลแคว้น: ผู้มีอำนาจขึ้นนำและอำนาจบริหารของรัฐเซนต์แกลเลินที่มีสมาชิก 7 คน) (ผู้บริหาร)
- Kantonsgerichte (๒ ศาลจังหวัด: ชั้น 2 ในคดีแพ่งหรืออาญา) (ตุลาการ)

สหพันธรัฐนิยม

สวิตเซอร์แลนด์มีโครงสร้างสหพันธรัฐ รัฐบาลกลาง 26 มณฑล และเทศบาลเกือบ 3,000 แห่งแบ่งงานของรัฐ

สมาพันธ์มีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับพื้นที่ที่รัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางกำหนดไว้อย่างชัดเจน เช่น นโยบายต่างประเทศ นโยบายเศรษฐกิจและการเงิน

รัฐมีอิสระอย่างมาก พวกเขาดำเนินงานต่างๆ เช่น องค์กรการศึกษา การก่อสร้าง การดูแลสุขภาพ และตำรวจ

หน่วยทางการเมืองที่เล็กที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์คือเทศบาล

เทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในงานต่างๆ เช่น การเก็บขยะ การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนในท้องถิ่นและก๊าซธรรมชาติ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและสันติภาพ

การมีส่วนร่วมของประชากร

ในสวิตเซอร์แลนด์ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีความสำคัญมาก

ตั้งแต่อายุ 18 ปี ทุกคนที่มีสัญชาติสวิสที่อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์สามารถมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงของรัฐบาลกลาง ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ พวกเขาสามารถเปิดตัวความคิดริเริ่มที่เป็นที่นิยม จัดให้มีการลงประชามติ และลงนามทั้งสองอย่าง

ตัวแทนระดับชาติได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน รัฐบาลประจำจังหวัดและเทศบาลก็ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเช่นกัน

วิดีโอโดย SWI swissinfo.ch

ชาวต่างชาติไม่สามารถมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงหรือการเลือกตั้งในระดับรัฐบาลกลางได้ พวกเขามีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในระดับมณฑลและเทศบาลเท่านั้น ในรัฐเซนต์กาลเลนชาวต่างชาติไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้

คำร้อง

ทุกคนรวมถึงชาวต่างชาติมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ในระดับเทศบาล คำร้องอาจมีข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือคำขอ

© 2025 Informationsplattform für Zugewanderte im Kanton St.Gallen